

# ผวาพายุถล่ม ปิด 'ลิมิตัน' หวันอันตราย

## 20จว.ทั่วไทย ฝนเทกระหน่ำ ดินพังสไลด์

ผวาพายุถล่มสั่งปิด 'ลิมิตัน' ♦ อ่านต่อหน้า 11

### 'ลิมิตัน'

□ ต่อจากหน้า 1

ซึ่งอากาศสุดผันแปร คลื่นแรงฝนเทหนัก ทวีริสต์ ครึ่งพันคิดหวังออกเที่ยวหลังปิดนานกว่า 7 เดือนแล้ว ขณะที่ "ภูเก็ต" ถนนทรุดยาว เสียงเกิดอุบัติเหตุ ของผู้ใช้รถหลักเฉียง ด้าน "ปก." เผย 20 จังหวัดอ่วมอุทกภัย ดินสไลด์ วดกภัยระบุน 6 เมืองยังมีน้ำท่วมขัง ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือน สั่งเวยแล้ว 1 ชีวิต

สถานการณ์ความรุนแรงของพายุฝนฟ้าคะนองยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเมื่อวันที่ 15 ต.ค. นายทัศนสวรรค์ เพชรรง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลิมิตัน จ.พังงา เปิดเผยว่า ทางอุทยานฯ ได้ออกประกาศด่วนเรื่องปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลิมิตันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากได้รับรายงานจากหน่วยงานในสังกัดดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลิมิตันบริเวณเกาะเมียง หรือเกาะ 4 ว่า ขณะนี้สภาพภูมิอากาศผันแปร โดยมีลมแรงและคลื่นสูง 1-2 เมตร ขณะที่กลุ่มเรือประมงรายงานว่าเส้นทางเดินเรือในพื้นที่มีคลื่นสูงกว่า 2-3 เมตร ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างมาก จึงมีการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและมีความเห็นสอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องออกประกาศดังกล่าว

ส่วนที่ทำเรือบ้านทับละมุ ต.ท่าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มรวมประมาณ 500 คนที่จองเข้าท่องเที่ยวเป็นวันแรกของการเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลิมิตันแต่กลับต้องผิดหวังที่จะได้เข้า

สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลชายหาดและความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากปิดการท่องเที่ยวไปนาน 7 เดือน ส่งผลให้ทางกรมอุทยานฯ สูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมกว่า 1.2 แสนบาท ทางด้านกรมอุตุฯ วิทยุกระจายเสียงได้ประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร จึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและงดการเดินเรือในระยะนี้ไว้ก่อน

ด้านนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดถนนทรุดตัวยาวกว่า 80 เมตรบริเวณโค้งสะดอ ถนนปลูกซึ่งเป็นเส้นทางจากทางลอดแยกคลอง-กะตะกะรน ทำให้เสียช่องจราจรเหลือใช้ได้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้นจึงมีการประสานกับแขวงทางหลวงนำกรวยและป้ายสะท้อนแสงรวมทั้งติดตั้งไฟสามเหลี่ยมเตือนให้ผู้สัญจรเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของนายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งนำขางแอสฟัลติกส์ไปอุดตรงรอยแตกเพื่อป้องกันน้ำเซาะกันดินพังทลายเพิ่มเติม สำหรับสาเหตุเกิดจากสภาพดินใต้ถนนที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่ส่งผลให้ถนนอ่อนแอไปตามสภาพซึ่งหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนควรเสี่ยงเพราะอาจทำให้ถนนเสียหายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอป.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่

วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวอดภัย 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระแก้ว จะเขิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล และสงขลา รวม 65 อำเภอ 168 ตำบล 528 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,740 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

โดยแยกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 18 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระแก้ว จะเขิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และสงขลา รวม 57 อำเภอ 157 ตำบล 509 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,716 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขัง 6 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 12 อำเภอ 35 ตำบล 94 หมู่บ้าน ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ปักธงชัย อ.โนนสูง และ อ.โนนไทย ซึ่งสถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำท่วมลดลงแล้ว สำหรับภาคตะวันออกมี 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.เขาฉกรรจ์ รวม 7 ตำบล 24 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 213 ครัวเรือน

จ.จะเขิงเทรา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ประชาชนได้รับผลกระทบ 35 ครัวเรือน สถานการณ์ภาพรวมระดับน้ำท่วมลดลงทั้ง 2 จังหวัด ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี น้ำไหลหลากเข้าท่วม ต.ไพร่โสกา และ ต.ไพร่จิง อ.พระแสง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว จ.ตรัง น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สิเกา อ.วังวิเศษ อ.กันตัง อ.ห้วยยอด อ.นาโยง และ อ.ปะเหลียน รวม 31 ตำบล 85 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 920 ครัวเรือน โดยปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง อ.กันตัง อ.นาโยง และ อ.ปะเหลียน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง จ.สตูล น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.ควนโดน อ.มะนัง และ อ.เมืองสตูล รวม 14 ตำบล 67 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,093 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก  
วอดภัยมี 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท จ.กาญจนบุรี  
และ จ.พิจิตร รวม 5 อำเภอ 8 ตำบล 16 หมู่บ้าน  
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 24 หลัง ปัจจุบัน  
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยอยู่ระหว่างการ  
ฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 3  
จังหวัด ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.สตูล และ จ.กระบี่  
รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันเปิด  
ใช้เส้นทางได้แล้ว ทั้งนี้กรมป้องกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วย  
ทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วย  
งานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมนำออกจากพื้นที่ รวมถึง  
สนับสนุนเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์รถ  
บรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย  
ไปยังจุดอพยพอีกทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภค  
บริโภคเพื่อการดำรงชีพ พร้อมเร่งสำรวจและ  
ประเมินความต้องการของผู้ประสบภัยเพื่อจัด  
ทำบัญชีในการให้การช่วยเหลือต่อไป.